

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
THỊ TRẤN KÉP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 06/KH-UBND

*Kép, ngày 31 tháng 01 năm 2023*

## **KẾ HOẠCH**

### **Thực hiện công khai trong cơ quan hành chính nhà nước và theo quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023**

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, UBND thị trấn Kép xây dựng kế hoạch thực hiện công khai theo Điều 5 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Thực hiện công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở và công khai thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị vì vậy cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân.

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; phát huy quyền làm chủ, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đầy đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc hiệu quả; ngăn chặn và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Gắn việc thực hiện công khai theo Điều 5 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ với công tác cải cách hành chính, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, toàn diện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện công khai ở cơ sở tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và nhân dân trên địa bàn thị trấn.

## **II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ**

Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị; phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công khai theo Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn quy định có 11 nội dung công khai để dân biết, trong đó: 4 nội dung công khai bằng hình thức niêm yết; 7 nội dung công khai trên hệ thống truyền thanh và thông qua tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân;

Các nội dung công khai bằng hình thức niêm yết tại UBND thị trấn gồm: Công khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu chi ngân sách, danh sách các đối tượng được hưởng chế độ do ảnh hưởng của Covid – 19, Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ, công chức; đối tượng, mức thu các loại phí, lệ phí; các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân; thời gian niêm yết theo các quy định cụ thể của từng nội dung.

Các nội dung công khai trên hệ thống đài truyền thanh thị trấn và thông qua tổ trưởng tổ dân phố để thông báo đến nhân dân được biết gồm: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ, các khoản huy động nhân dân ủng hộ, đóng góp; chủ trương, kế hoạch vay vốn cho nhân dân để phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo; kết quả bình xét hộ nghèo; kết quả thanh tra, kiểm tra; việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ... đối với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quyết toán ngân sách hàng năm... được tổ chức công khai ngay từ đầu năm, các nội dung khác công khai theo thời gian cụ thể của việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Công khai việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh dân chủ, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND, tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân cho đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng, kiện

toàn đội ngũ cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, vì nhân dân phục vụ, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh trong tác phong lề lối làm việc, phong cách “*trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân*”, “*nghe dân nói*”, “*nói dân hiểu*”, “*hướng dẫn dân làm*”, “*làm dân tin*” và phương châm “*chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả*” của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Ngoài các nội dung thực hiện công khai trên, tùy tình hình thực tiễn UBND thị trấn sẽ chỉ đạo công khai các nội dung khác theo quy định bằng hình thức phù hợp để cán bộ đảng viên và nhân dân đều biết.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Giao Công chức Văn phòng – Thống kê thị trấn: Phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan tham mưu cho UBND thị trấn trong việc tổ chức công khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Giao Công chức Văn hoá – Xã hội, Đài truyền thanh thị trấn: Xây dựng chương trình cụ thể, thường xuyên tuyên truyền, về quy chế dân chủ ở cơ sở và việc thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Đề nghị UBNDTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội: trên cơ sở các quy định của Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và kế hoạch công khai của UBND thị trấn trong việc công khai theo quy chế dân chủ ở cơ sở và tại cơ quan hành chính nhà nước tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân được biết.

4. Các tổ dân phố: Căn cứ Kế hoạch của UBND thị trấn và tình hình thực tế ở địa phương tổ chức thực hiện việc công khai theo các quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và tổ chức công khai khi có yêu cầu, chỉ đạo cụ thể của UBND thị trấn.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công khai trong cơ quan hành chính nhà nước và theo quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023./.

#### **Nơi nhận:**

- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn ;
- MTTQ, các đoàn thể;
- Cán bộ, công chức thị trấn;
- Các ông, bà tổ trưởng TDP;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Đặng Minh Khôi**

